

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nên nét đặc trưng riêng, nền tảng thúc đẩy sự phát triển.



Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Thái Bình.

Là doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu trực tiếp sang thị trường các nước lớn, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề hiện nay mở rộng 9 nhà máy trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 18.000 công nhân vào làm việc. Nhắc đến Tân Đề không chỉ trong giới công nhân may biết đến mà còn lan tỏa trong cộng đồng về những hình ảnh đẹp như bước cách tốt vào xe cho công nhân trước giờ tan làm thể hiện của cho không bằng cách cho, văn hóa xếp hàng, tổ chức các chương trình như "Tân Đề cùng con chào hè" thu hút hơn 5.000 cháu là con của công nhân tham gia, ngày hội thể thao với 16 đội bóng đá nam, 12 đội bóng đá nữ, 27 đội cầu lông, 19 vận động viên bóng bàn, 152 đội kéo co tham gia. Không chỉ dẫn đầu về năng lực sản xuất, doanh nghiệp còn dẫn đầu về môi trường làm việc xanh, chuyên nghiệp, thân thiện. Đặc biệt, Tân Đề đã tận dụng được nền tảng mạng xã hội để lan tỏa cho nhiều người thấy được hình ảnh của doanh nghiệp, không chỉ cuốn hút người trong doanh nghiệp muốn cống hiến cho mình mà còn thu hút người khác muốn xin vào Tân Đề làm việc. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư

Đảng ủy Công ty cho biết: Có được những kết quả đó là do ngay từ khi thành lập doanh nghiệp sớm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi con người là tài sản quý giá nhất, tạo ra mọi giá trị phát triển của doanh nghiệp. Tân Đề đã xây dựng các nguyên tắc làm việc, quy trình làm việc cũng như là quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp để định hướng cho người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Các văn hóa chuẩn mực thể hiện ở cách giao tiếp trong khi làm việc, trong xử lý giải quyết công việc, trong hội họp, việc bài trí nơi làm việc, mối quan hệ đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và nhân viên... Công nhân Đào Thị Thơ, nhà máy Tân Đề 1 cho biết: Với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng không phải là quá cao so với công nhân ở các đơn vị khác nhưng tôi rất thích được làm việc ở Tân Đề bởi luôn cảm thấy doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình, sự quan tâm không chỉ dừng ở công nhân mà còn dành cho cả bố mẹ, con của công nhân. Do đó tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Tân Đề ngày càng phát triển. Ông Phạm Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Công ty

Điện lực Thái Bình cho biết: Những năm qua, lãnh đạo Công ty luôn quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xác định đó là nền tảng để xây dựng và phát triển bền vững đối với doanh nghiệp. Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành điện, bộ tài liệu "Văn hóa EVN" đã được ban hành, triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, từng người lao động trong công ty, được coi là "kim chỉ nam" cho hành động và nhận thức của lãnh đạo, công nhân ngành điện. Trong đó, Công ty đã tiên phong đi đầu trong các chương trình đổi mới nhận thức, thái độ, kỹ năng ứng xử và phục vụ khách hàng của cán bộ, công nhân viên, tạo ra đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên đoàn kết với tinh thần cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt của cán bộ, công nhân ngành điện làm việc rất vất vả và trong môi trường thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ để bảo đảm cung cấp điện ổn định và đem đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất. Vì thế, hình ảnh, thương hiệu của EVN đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khách hàng, nâng cao uy tín và sự đồng thuận của cộng đồng xã

hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã đề ra.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, nhiều doanh nghiệp trong khối đã triển khai thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân được quan tâm chỉ đạo trên cơ sở ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả. Các doanh nghiệp đã coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo dựng mối quan hệ thân ái, gắn kết, tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân trong Khối thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp xây dựng quê hương; thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hoạt động từ thiện hướng tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong 2 năm qua, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc khối đã đóng góp trên 30 tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng trên 100 nhà tình nghĩa cho người nghèo, tặng hàng nghìn suất quà và hiện vật giúp đỡ đồng bào miền Trung ổn định cuộc sống, tặng 200 số tiết kiệm cho người nghèo; chăm sóc, phụng dưỡng 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Có thể thấy, việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp đã và đang là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp trong khối trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng, mang tính đặc thù, thương hiệu riêng của từng doanh nghiệp.

THU THÚY

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022

Năm 2022 là năm thứ ba tỉnh Thái Bình có cá nhân tiêu biểu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc. Đây là giải thưởng dành cho những tập thể và cá nhân có đóng góp nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh là một trong những cá nhân tiêu biểu của toàn quốc vinh dự được nhận giải thưởng này. Nỗ lực không ngừng trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc, bà Lê Thị Thanh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động phục vụ lưu động, đồng thời mạnh dạn mở rộng đối tượng bạn đọc tại chỗ của Thư viện tỉnh.

Bà Lê Thị Thanh chia sẻ: Cuối năm 2019, Thư viện tỉnh vinh dự là 1 trong 44 thư viện trên cả nước được tiếp nhận xe ô tô thư viện đa phương tiện với khoảng 5.000 đầu sách có trên xe, nhiều trang thiết bị hiện đại như máy tính xách tay, máy chiếu, loa, đài... phục vụ hoạt động lưu động. Bắt tay vào công việc, ngay trong tháng 12/2019, chuyến xe mang hành trình từ thức đã đến với học sinh tại 4 điểm trường xa trung tâm thành phố, nhận được niềm yêu thích, cổ vũ từ cả thầy và trò của các nhà trường. Nhưng thời gian này, hoạt động của xe đơn thuần là vận chuyển sách về các điểm trường. Ngay sau đó, thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến xe phải tạm dừng, tôi luôn trăn trở "làm thế nào để hoạt động của xe ô tô thư viện phải tạo nên một ngày hội đọc sách thực sự, tạo niềm vui, niềm phấn khích để đó là một kỷ niệm thật đẹp, tiếp thêm cho các em học sinh động lực để duy trì đọc sách thường xuyên".

Từ trăn trở ấy, bà Thanh và các cán bộ Thư viện tỉnh đã nỗ lực đầu tư nghiên cứu để đổi mới hoạt động cho những chuyến xe thư viện lưu động. Không còn đơn thuần là đưa sách về các điểm trường, những chuyến xe lưu động đã tổ chức nhiều hoạt động khoa học thú vị hướng dẫn học sinh thực hiện theo; tìm ra những cách làm hay trong việc đưa ra câu hỏi gợi mở để học sinh tư duy chia sẻ về nội dung cuốn sách mình đã đọc; tăng cường phối hợp với

Nỗ lực trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc, từ thành thị tới nông thôn, dù ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng luôn có những con người thầm lặng cùng chung tình yêu, niềm đam mê với sách và luôn mong muốn được chia sẻ, lan tỏa tình yêu ấy đến với tất cả mọi người. Sách đã trở thành niềm cảm hứng bất tận giúp họ vượt qua khó khăn, lan tỏa văn hóa đọc, góp phần tích cực tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.



Bà Lê Thị Thanh cùng các em học sinh đọc sách trên hành trình chuyên xe ô tô thư viện đa phương tiện.

các nhà trường trong hoạt động đồng diễn văn nghệ tập thể... Sự đổi mới này đã biến những cán bộ thư viện trở thành người dẫn dắt cho cả những trải nghiệm thú vị của trẻ nhỏ, tạo cho các em niềm hứng khởi như tham gia ngày hội sôi động trong hành trình xe thư viện lưu động. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh cũng nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tạo nguồn sách bổ ích, là quà tặng dành cho mỗi điểm trường trên hành trình của chuyến xe.

Đại sứ văn hóa đọc đầu tiên của Thái Bình

Là 1 trong 2 thí sinh của tỉnh Thái Bình đạt giải đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022, em Trần Hồng Ánh, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Quỳnh Côi

luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa đọc. Hồng Ánh cho biết: Em duy trì thói quen đọc mỗi ngày khoảng 40 - 50 trang sách hoặc nửa tiếng trước khi ngủ tối. Em lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của mình. Khi đọc sách, em đánh dấu ý hay, ghi vào một cuốn sổ nhỏ, khi hoàn thành xong 1 cuốn sách em sẽ viết một vài cảm nhận, đánh giá của mình về cuốn sách ấy. Với những cuốn sách tâm đắc, em sẽ viết bài cảm nhận đăng trên các trang mạng xã hội như một cách để giới thiệu cho các bạn cùng tìm đọc. Để thói quen tốt này không bị trì hoãn, ngày đầu tiên của tháng em sẽ dành thời gian để ra cho mình mục tiêu đọc bao nhiêu cuốn sách, thời hạn đọc xong chúng và

thực hiện một cách nghiêm túc.

Từ việc thường xuyên viết bài cảm nhận về sách, Hồng Ánh tự thực hiện những video sách nói mang sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Theo Hồng Ánh, qua quá trình làm sách nói, em cảm thấy thư giãn và tự thàp được nhiều thông tin từ cuốn sách. Qua thời gian, em dần đổi mới cách đọc, cách tiếp cận khi cảm nhận, nghiêm túc một cuốn sách. Hồng Ánh cũng đã tham gia một số bài thi trong cộng đồng sách nói dành cho người khuyết tật với mong muốn góp phần tích cực nâng cao văn hóa đọc, đồng thời tạo sự đồng cảm, thấu hiểu, tăng cơ hội kết nối cộng đồng giữa những người mắt sáng và người khiếm thị, mở ra cho người khiếm thị những ước mơ từ trang sách.

Nỗ lực không ngừng trên hành trình từ thức, những đại sứ văn hóa đọc như em Trần Hồng Ánh đang từng ngày làm đẹp hơn hình ảnh về một lứa tuổi học trò lớn lên cùng trang sách. Mong rằng, hành trình lan tỏa tri thức không chỉ là việc làm riêng của các đại sứ văn hóa đọc, của các cán bộ thư viện giàu nhiệt huyết mà sẽ trở thành hành trình chung của cả cộng đồng, xã hội, từ đó góp phần thiết thực xây dựng xã hội học tập.

TU ANH



Học sinh Trường THPT Quỳnh Côi tại thư viện trường.

Trực lợi quỹ bảo hiểm xã hội - lợi nhỏ, hậu quả lớn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, có những người vẫn vì phạm chính sách BHXH nhằm trục lợi cá nhân. Có trường hợp đã bị đưa ra xét xử do làm giả giấy tờ để trục lợi quỹ BHXH. Điều đáng nói, dù số tiền được hưởng lợi không lớn nhưng

hậu quả phải gánh chịu thì lại không hề nhỏ.

Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mới đây đã xét xử vụ án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" đối với bị cáo T.H.A, sinh năm 2002, thường trú tại huyện Kiến Xương. Trước đó, ngày 31/8/2022, BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ của đơn vị để

nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động. Trong quá trình rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ để giải quyết, viên chức nghiệp vụ BHXH tỉnh đã phát hiện 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp ngày 26/7/2022 nhưng không có trong lịch sử khám chữa

bệnh trên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). BHXH tỉnh đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và được xác nhận mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc không đúng mẫu của bệnh viện đang lưu hành. Ở mục họ, tên bác sĩ trên giấy chứng nhận nghỉ việc cũng không trùng với nhân sự của bệnh viện đã đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu làm giả giấy tờ nhằm trục lợi quỹ BHXH, BHXH tỉnh đã đúng không thanh toán chế độ BHXH đối với bà T.H.A, đồng thời chuyển hồ sơ để nghị Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định, ngày 1/7/2022, bà A vào tài khoản mạng xã hội facebook tìm và đặt mua 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với giá 1,5 triệu đồng và nộp để công ty làm thủ tục thanh toán chế độ BHXH. Ngày 8/11/2022, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự để

tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật đối với bà T.H.A. Ngày 7/2/2023, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử bị cáo T.H.A về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự; xử phạt cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian tù thối 1 năm.

Lãnh đạo Phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho biết: Việc trục lợi từ quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh Thái Bình diễn ra không nhiều. Đến nay đã phát hiện 5 trường hợp sử dụng giấy tờ giả như: giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trong đó, 1 trường hợp đã bị đưa ra xét xử, còn lại 4 trường hợp đã được BHXH tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Điều đáng nói, đa số vụ việc trục lợi từ quỹ BHXH đều không phải với số tiền lớn. Thêm chi, có trường hợp số tiền được hưởng từ quỹ BHXH còn thấp hơn chi phí mà cá

nhân đó phải bỏ ra để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ vì ngoài việc dùng giấy tờ để thanh toán, người lao động còn dùng làm căn cứ xin nghỉ việc tại đơn vị. Tuy nhiên, hầu quả mà cá nhân có hành vi trục lợi từ quỹ BHXH thì lại rất nặng nề.

Thời gian qua, công tác chỉ tra các chế độ BHXH, BHYT được BHXH tỉnh thực hiện theo đúng quy định của ngành. BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, chỉ trả các chế độ BHXH, BHYT, tránh tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Từ khi có dữ liệu trên hệ thống thông tin giám định BHYT, các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện việc rà soát thông tin khám chữa bệnh của người tham gia BHXH, BHYT, qua đó đã kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Ngành BHXH đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, kiểm tra các trường hợp vi phạm.

Để các chế độ BHXH, BHYT được giải quyết đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, theo

bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc: Thời gian tới, cùng với việc giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách BHXH, BHYT; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hình thức lạm dụng nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT, cũng cố niềm tin của nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

DUY THƯỜNG

Điều 341 Bộ luật Hình sự: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
 - a) Có tổ chức;
 - b) Phạm tội 02 lần trở lên;
 - c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
 - d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 - đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
 - e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 - a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
 - b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 - c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.



Người dân đến làm việc tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh.